



ประกาศสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามพันธกิจให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัย “Integrity มั่งคั่งยิ่งในคุณธรรม” ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษามีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงออกประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาต้องไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
๒. ห้ามผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมหรือยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
๓. ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมถือเป็นการกระทำผิดต้องได้รับพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณหรือวินัยตามที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด และหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายจะมีการดำเนินการให้ได้รับโทษตามกฎหมายทุกกรณี
๔. หากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษา หรือบุคคลใดพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริตภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน (Ombudsman Committee)
๕. ผู้แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน (Whistleblower) จะได้รับการคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์)

ผู้อำนวยการสถาบันฯ